



Thông tin tháng 11

- **Lời chào mừng và báo cáo của Thầy Hiệu Trưởng**
- **Buổi Biểu diễn âm nhạc**
- **Ngày xanh**
- **Học sinh xuất sắc của học phần**
- **Chương trình học bơi**

TẦM NHÌN

Trở thành một tổ chức hàng đầu trong lĩnh vực giáo dục đào tạo xuyên suốt từ bậc Mẫu giáo đến Dự bị đại học, kết hợp những giá trị Phương đông với nền giáo dục quốc tế nhằm đào tạo ra những công dân toàn cầu.

SỨ MỆNH

Cung cấp những chương trình giáo dục chất lượng cao trong một môi trường học tập sáng tạo và thử thách. Luôn cập nhật, đổi mới và áp dụng những phương pháp sư phạm tiên tiến để tạo niềm say mê học tập lâu dài cho các em học sinh.

Kính gửi Quý Phụ huynh,

Cảm ơn Quý Phụ huynh cùng các em học sinh đã tổ chức, hỗ trợ cho Lễ kỷ niệm Ngày Nhà Giáo Việt Nam 20/11 tại trường vào Thứ Sáu vừa qua. Lễ kỷ niệm là niềm vinh hạnh lớn lao cho tập thể giáo viên tại trường.

Một vài thông tin lưu ý cho Học phần 2:

- Bài tập về nhà đóng vai trò rất quan trọng cho sự thành công trong việc học tập của các em – xin Quý Phụ huynh vui lòng giám sát chặt chẽ bài tập về nhà của các em
- 11/12 – Hội chợ Giáng sinh Từ thiện tại trường
- 14/12 – Học sinh Chương trình Song Ngữ bắt đầu thi học kỳ 1
- Tháng 12 – Cuộc thi Từ vựng tiếng Anh – Vòng Chung Kết
- 11/01/2016 – Học sinh Chương trình Quốc tế bắt đầu kỳ thi học kỳ 1
- 18/01 – 22/01 – Dã ngoại
- Tuần cuối của tháng 01 – Tiếp tục chương trình học bơi
- 04/02 – TẾT (Tết Nguyên Đán) được tổ chức tại trường với các tiết mục Biểu Diễn Văn Nghệ (SISMSS)
- Ngày cuối của Học phần 2 là thứ Năm ngày 04 tháng 02

Xin vui lòng lưu ý lịch thi các môn thuộc chương trình Việt Nam sẽ được kéo dài đến ngày 24 tháng 12. Vì vậy, tất cả các em học sinh Khôi Song Ngữ phải đi học từ ngày 22/12 đến 24/12 theo Quy định của Sở Giáo dục và Đào tạo.

Tôi xin gửi những lời chúc tốt đẹp nhất và cảm ơn chân thành đến Quý Phụ huynh đã luôn ủng hộ cho Trường.

Dudley Schroeder
Hiệu Trưởng



Ảnh trên: Khởi động trước giờ bơi!



Ảnh trên: Khả năng tập trung là yếu tố cần thiết khi chơi đàn ghita

Buổi Biểu diễn Âm Nhạc

Đây là một chương trình mới tại Trường SIS @ Vũng Tàu, được tổ chức vào tuần cuối cùng của mỗi học phần (Thứ Sáu). Chương trình mang tên Ngày hội Âm nhạc Trường Quốc Tế Singapore (SISMSS). Chương trình tạo cơ hội cho các em học sinh thể hiện tài năng âm nhạc qua các kiến thức từ các tiết học Âm nhạc và câu lạc bộ Âm nhạc do thầy Zeus giảng dạy. Nhà trường đã được thưởng thức các tiết mục múa, ca hát, chơi ghi-ta và ukulele đặc sắc của các em học sinh và các ban nhạc!!!

Nhóm nhạc giáo viên bao gồm thầy Reuben, thầy Zeus, thầy Joseph và cô Catherine đã khuấy động sân khấu với bài hát của nhóm nhạc tài năng One Direction. Một buổi biểu diễn thành công và thật ấn tượng.

Ngày xanh

Buổi họp Hội đồng học sinh đầu tiên đã thống nhất sẽ tổ chức một chương trình gây quỹ từ thiện cho mỗi học phần. Sự kiện đầu tiên của học phần 1 là "Ngày xanh" đã được diễn ra tại trường.

Hội đồng học sinh tổ chức sự kiện này với mong muốn gửi đến chúng ta thông điệp bảo vệ Trái Đất thân yêu. Các em học sinh đã có một bài thuyết trình về tác động tàn phá của việc cháy rừng vừa qua tại Indonesia đối với toàn cầu. Khói và bụi từ vụ cháy rừng đã lan tỏa diện rộng đến Hồ Chí Minh và thậm chí ảnh hưởng đến Hà Nội.

Để góp phần giúp mọi người nhận thức được vấn nạn này, Hội đồng học sinh đã kêu gọi đóng góp cây xanh từ Quý Phụ huynh. Các em đã định giá và bán cây xanh cho phụ huynh, học sinh, giáo viên cùng toàn thể nhân viên nhà trường. Đây cũng là cơ hội cho các em học sinh được mặc trang phục xanh khi đến trường, và ủng hộ 10.000 đồng / học sinh cho quỹ từ thiện.

Nhà trường đã quyên góp được 6.000.000 đồng, số tiền sẽ được đóng góp vào quỹ từ thiện Giáng Sinh cho trẻ em mồ côi ở Long Hải. Xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Quý phụ huynh đã quyên góp cũng như ủng hộ cho sự kiện này.

Chương trình học bơi.

Các em học sinh đã tham gia vào chương trình học bơi được diễn ra vào tuần cuối của Học phần 1. Các em đã rất thích thú và một vài em thậm chí đã biết cách bơi. Chương trình bơi sẽ được tiếp tục từ ngày 25/01-28/01 - tuần cuối của học phần 2. Cảm ơn Quý phụ huynh đã nhiệt tình hỗ trợ chương trình trong suốt thời gian vừa qua



Ảnh trên: Ban nhạc đang trình diễn ca khúc của Lengka. Các em hát hay đến mức mọi người ngỡ rằng Lengka đang trình diễn!



Ngày Xanh được tổ chức và thực hiện thành công bởi các em học sinh trong Hội đồng học sinh. Tốt lắm các em!





Ảnh trên và dưới:

Một vài hình ảnh tuyệt vời do thầy Seamus chụp được. Có ai đoán được bạn nào đang nhào lộn xuống nước không? Parker (lớp 10) đã quyết định không bơi mà tập yoga trên mặt nước (ảnh dưới). Ảnh cuối - các em nhỏ đang dạy thầy Phú bơi.



Học sinh xuất sắc của Học phần: Một chút thay đổi so với năm ngoái, thay vì tìm ra học sinh xuất sắc của tháng, năm nay nhà trường sẽ trao giải cho học sinh xuất sắc của học phần. Giấy khen sẽ được trao cho các em học sinh đạt được một trong những mục tiêu học tập của nhà trường như sau

Đạt thành tích học tập tốt: Các em có đạt hoặc vượt xa kết quả học tập mong đợi không?

Tư tin giao tiếp: Các em có làm việc, hợp tác tốt với mọi người không?

Hội nhập toàn cầu: Các em có hiểu và tôn trọng văn hóa của mình cũng như văn hóa của các bạn khác/ nước khác không? Các em có thể hiện mình là người công dân tốt và có trách nhiệm với xã hội thông qua các công việc phục vụ cộng đồng không?

Suy nghĩ sáng tạo: Các em có áp dụng kỹ năng tư duy sáng tạo và phân tích thông tin không?

Hiểu biết công nghệ: Các em có sử dụng công nghệ thông tin hiệu quả để tìm kiếm, sắp xếp, đánh giá, thiết lập và truyền đạt thông tin không?

Xin vui lòng xem thông tin của các học sinh đạt giải ở trang tiếp.

Các buổi sinh hoạt chung

Chất lượng của các tiết mục trình diễn trong các buổi sinh hoạt chung của học sinh đã được cải thiện ngày một tốt hơn. Vào tháng này cả trường được thưởng thức những tiết mục đặc sắc của các em học sinh Lớp 4 và 5. Sau đây là cảm nhận của giáo viên:

“Các em học sinh lớp 4 Quốc tế đã làm cô rất tự hào về màn trình diễn múa rối với chủ đề Rộng Lượng. Các em đã chuẩn bị rất kĩ cho màn múa rối và có chút hồi hộp khi trình diễn trước toàn trường. Các em đã rất thích màn biểu diễn của mình và hy vọng rằng mọi người cũng thế.” – **Cô Anna.**

“Các em học sinh lớp 5 và lớp 6 Quốc Tế lại có màn trình diễn với chủ đề Tinh Thần Đồng Đội. Bạch Tuyết (Erik Sivertsen- Lớp 6) và Bạch Mã Hoàng Tử (Mia Birkenbach -Lớp 6) đang dạo chơi trong rừng thì bị Mụ Phù Thủy Hắc Ám (Alex - Huang Qi - Lớp 5) cướp mất ipad. Thế là họ không thể hoàn thành đề án khoa học của thầy Joseph! Với sự giúp đỡ của 6 chú lùn (Ben - Lớp 6 trong vai Sneezy- thợ làm vườn), Doc (Vivian - lớp 5), Sleepy (Min - Lớp 6), Dopey (Kenny- Lớp 5), Grumpy (Uyên - Lớp 6), Happy (Long - Lớp 6) and Bashful (Jae - Lớp 6) đã giúp Bạch Tuyết và Bạch Mã Hoàng Tử tìm lại ipad với Tinh Thần Đồng Đội!!!” – **Thầy Samy.**

Lễ hội Hóa Trang

Một trong những sự kiện yêu thích của Khối mẫu giáo hàng năm là Lễ hội Hóa Trang – tất cả các em học sinh đã hóa trang vào thứ Sáu 30/10 vừa qua. Năm nay, trường có rất nhiều nhân vật phong phú như bí ngô, tiên nữ, phù thủy, siêu anh hùng, Nữ hoàng Băng giá, cướp biển, bướm bướm, bọ hung và các nhân vật khác nữa! Dạo quanh các khu phố xung quanh trường học, các em đã được chào đón rất nhiệt tình khi cất vang bài hát ‘Trick or Treat’ và nhận được rất nhiều kẹo trên đường đi.

Trở về trường các em được tham gia vào một bữa tiệc vui vẻ và các nhóm trưởng của các Nhà nhận nhiệm vụ làm ban giám khảo để bình chọn ra ba bộ trang phục ấn tượng nhất, nhưng phải nói rằng tất cả các em đều hóa trang rất tuyệt vời và tất cả các em đều xứng đáng là người chiến thắng!

An toàn khi lưu thông trên đường

Hiện nay, với số lượng gia tăng đáng kể của các phương tiện lưu thông trong Vũng Tàu, rủi ro gặp tai nạn khi tham gia giao thông cũng tăng cao. Trường có rất nhiều học sinh đi học bằng xe đạp, xe đạp điện và thậm chí là ván trượt. Các em học sinh cần lưu ý một số biện pháp đảm bảo an toàn khi tham gia lưu thông, sau đây là một số biện pháp an toàn đơn giản khi lưu thông trên đường:

- Luôn đội mũ bảo hiểm khi đi xe. Đây là trang thiết bị rất quan trọng trong lưu thông
- Bật đèn khi trời tối. Luôn chắc chắn rằng người khác có thể nhìn thấy mình
- Sử dụng chuông hoặc kèn để gây chú ý
- Tuân thủ tín hiệu đèn giao thông. Đèn giao thông luôn được lắp đặt đúng mục đích.
- Mang giày. Mang dép khi lưu thông là không đủ an toàn.

Quý phụ huynh nhắc nhở và đảm bảo rằng các em học sinh hiểu và thực hiện các biện pháp an toàn khi tham gia lưu thông trên đường đến trường.

Hội chợ Giáng Sinh từ thiện:

Năm nay sự kiện gây quỹ từ thiện sẽ được tổ chức tại trường vào thứ Sáu ngày 11/12. Như thường niên, mục đích của sự kiện này là nhằm quyên góp quỹ từ thiện cho Tổ chức Phẫu thuật Nụ Cười – với hy vọng mang lại nụ cười cho trẻ em kém may mắn ở Việt Nam. Toàn thể học sinh, giáo viên, và các trẻ em sẽ được phẫu thuật vô cùng biết ơn những đóng góp từ Quý Phụ huynh. Năm ngoái chúng ta đã quyên góp được hơn 75.000.000 đồng và hy vọng năm nay chúng ta sẽ quyên góp được nhiều hơn nữa. Rất vui được chào đón Quý phụ huynh tại Hội Chợ Giáng Sinh Từ thiện sắp tới !



Ảnh trên: Múa rối! Tiết mục của lớp 4 Quốc Tế. Ảnh dưới: Các em học sinh xuất sắc của học phần nhận giải thưởng. Chúc mừng các em!



Ảnh trên: Đề tài nghiên cứu về nước Mỹ của Erik! Không biết là em ấy có nhìn thấy khi đeo cặp kính độc đáo này không nhỉ!



Ảnh trên: Thương hiệu Marmite, phiên bản mới của bơ đậu phộng Úc chỉ có thể tìm thấy tại buổi trưng bày các tác phẩm môn Tìm hiểu xã hội và môi trường.